



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง โครงการเด็กดีศรี ปวช.

เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการจัดการบริการและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันวิทยาเขตภูเก็ตมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แล้ว และมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งวิทยาเขตภูเก็ตมีความประสงค์รับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและจำนวนที่รับ

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) แล้ว
- ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
- ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตร/คณะ/สาขาวิชานั้นๆ กำหนดไว้ รายละเอียดตามตาราง
- สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1.1 - 1.4 คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณา และ/หรือ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครแต่ละรายบุคคลไป

คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติผู้สมัคร	หมายเหตุ/เงื่อนไข
การบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต			
1 การจัดการบริการ	20	กรณีกำลังศึกษา 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3) กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว 1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคการศึกษา ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3)	1. อายุ 16 - 22 ปี บริบูรณ์ 2. หากมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริการหรือการท่องเที่ยวหรือคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษตามความเห็นของคณะกรรมการ
2 การจัดการการท่องเที่ยว	20		
3 การจัดการนวัตกรรมการบริการ	20		

คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติผู้สมัคร	หมายเหตุ/เงื่อนไข
วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต			
1 ธุรกิจระหว่างประเทศ : จีน	20	<p><u>กรณีกำลังศึกษา</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคการศึกษาในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3) <p><u>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคการศึกษา ในกลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 2.50 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3) 	1. รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทุกประเภท วิชา/ทุกสาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติผู้สมัคร	หมายเหตุ/เงื่อนไข
วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ต่อ)			
2 นานาชาติศึกษา			
- วิชาเอกจีนศึกษา	10	<p><u>กรณีกำลังศึกษา</u></p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p> <p>2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคการศึกษาในกลุ่ม สาระวิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาค การศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p> <p><u>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</u></p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p> <p>2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคการศึกษา ในกลุ่มสาระวิชา ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 2.50 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาค การศึกษาที่ 2 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p>	<p>1. รับผู้ที่กำลัง ศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ทุกประเภทวิชา/ทุก สาขาวิชา</p>
- วิชาเอกเกาหลีศึกษา	10		
- วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา	10		
- วิชาเอกยุโรปศึกษา	10		

คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติผู้สมัคร	หมายเหตุ/เงื่อนไข
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต			
1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	40	<p><u>กรณีกำลังศึกษา</u></p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p> <p><u>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</u></p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p>	<p>1. อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์</p> <p>2. รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือ สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรม และบริการฐาน วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการ ท่องเที่ยว) หรือ ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา ช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือ เทียบเท่า</p>
2. เทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดล้อม	40		<p>1. อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์</p> <p>2. รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือ สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พาณิชยกรรมและ บริการฐานวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการ ท่องเที่ยว)</p>

คณะ/สาขาวิชา	จำนวนรับ	คุณสมบัติผู้สมัคร	หมายเหตุ/เงื่อนไข
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ต่อ)			
3. วิทยาศาสตร์ทางทะเลและ การจัดการชายฝั่ง	40	<p><u>กรณีกำลังศึกษา</u></p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p> <p><u>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</u></p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p>	<p>1. อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์</p> <p>2. รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือ สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรม และบริการฐาน วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการ ท่องเที่ยว) หรือประเภท วิชาประมง สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปเลี้ยง สัตว์น้ำ หรือประเภท วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์</p>
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต			
1 ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)	30	<p><u>กรณีกำลังศึกษา</u></p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p>	<p>1. รับผู้ที่กำลัง ศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ทุกประเภทวิชา/ทุก สาขาวิชา</p>
2 การคอมพิวเตอร์	30	<p><u>กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว</u></p> <p>1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)</p>	<p>1. รับผู้ที่กำลัง ศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.3) ประเภทวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร สาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศหรือ เทียบเท่า</p>

2. ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
5 - 22 มกราคม 2564	ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่เว็บไซต์ https://student.mycas.com เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์
5 - 22 มกราคม 2564	ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบที่เว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 15.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร
5 - 22 มกราคม 2564	รับสมัครออนไลน์พร้อมอัปโหลดเอกสารการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร และพิมพ์ใบสมัครในระบบที่เว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 23.30น. ในวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น)
23 - 24 มกราคม 2564	ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร/คุณสมบัติผู้สมัคร จากเอกสารที่ผู้สมัครอัปโหลดไว้ในระบบ
26 มกราคม 2564	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่เว็บไซต์ https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate
31 มกราคม 2564	นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไปสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 กุมภาพันธ์ 2564	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่เว็บไซต์ https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564	ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mycas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
26 กุมภาพันธ์ 2564	มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์งานทะเบียน http://web52.phuket.psu.ac.th/registra/index.php	ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

3. การสมัคร

นักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของตนเองตามข้อ 1 หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา แม้ว่า จะผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

3.1 ขั้นตอนการสมัคร

3.1.1 ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทางเว็บไซต์ <https://student.mycas.com> เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 22 มกราคม 2564

3.1.2 ลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ทางเว็บไซต์ <https://e-admission.psu.ac.th> ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น.

3.1.3 สมัครออนไลน์พร้อมอัปโหลดเอกสารสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร และพิมพ์ใบสมัคร ทางเว็บไซต์ <https://e-admission.psu.ac.th> ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 23.30 น. หากพ้นกำหนดนี้จะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล

3.2 การชำระเงินค่าสมัคร

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาผ่านโครงการนี้ ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร

3.3 เอกสารการสมัคร

3.3.1 สำเนาใบประเมินแสดงผลการเรียน โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ

กรณีกำลังศึกษา

- สำเนาใบประเมินแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)

กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว

- สำเนาใบประเมินแสดงผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)

3.3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.3.3 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม PSU Phuket Early Bird (รับ - เรียน ล่วงหน้า) ภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Roadshow) ขอให้แนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

3.3.4 ประกาศนียบัตร/วุฒิปัต หรือเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (**ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4**)

หมายเหตุ : เอกสารที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

4. วิธีการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากหลักสูตร/คณะ/สาขาวิชา เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการ ดังนี้

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3) หรือผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 – ภาคการศึกษาที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3)

2. พิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือก ดังนี้

- บุคลิกภาพ	10	คะแนน
- เจตคติต่อสาขาวิชา	10	คะแนน
- ความรู้	10	คะแนน
- ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	10	คะแนน
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)	10	คะแนน
รวม	50	คะแนน

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาด้วยวิธีนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือนุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่เว็บไซต์ <https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate>

6. การสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดให้มีการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ณ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันที่ 31 มกราคม 2564 ระยะเวลาตัวเวลา 08.30 – 09.30 น. โดยสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ <https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate>

8. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)

ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ที่เว็บไซต์ <https://student.mycas.com> ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สพอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวผ่านระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ <https://entrance.psu.ac.th>

11. เงื่อนไขการมีสิทธิ์เข้าศึกษา

กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามโครงการนี้แล้ว จะต้องอยู่ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา

12. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

13. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://web52.phuket.psu.ac.th/registra/index.php>

14. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต (อาคาร 7) ชั้น 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-276050-1 (ในวันและเวลาราชการ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ย. 2563



(รองศาสตราจารย์ ดร.จuthามาส ศตสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติกรแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์